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“เสมา1”หาเลขาฯคุรุสภา-สกสค.ได้ ย้ำคณะกรรมการสรรหาต้องวางหลักเกณฑ์ให้เหมาะสม
ยืนยันไม่เกิดสุญญากาศการบริหารจัดการแน่นอน เพราะวางระบบไว้ดี

วันนี้(14ส.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า
จากกรณีที่คณะกรรมการคุรุสภา และ
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.)
มีมติให้ยกเลิกกระบวนการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา และ เลขาธิการ สกสค. โดยให้ดำเนินการสรรหาใหม่
เนื่องจากมีข้อร้องเรียนเข้ามามาก และกระบวนการสรรหาอาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ทำหนังสือถึงคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อขอให้ตีความคำสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ที่ 17/2560 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 17/2558 ที่ระบุว่า
กรณีที่เห็นสมควร รมว.ศึกษาธิการ อาจให้คณะกรรมการคุรุสภา และ คณะกรรมการ
สกสค.ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่ รมว. ศึกษาธิการกำหนด
นั้น เป็นอย่างไร เพื่อไม่ให้มีเรื่องร้องเรียนขึ้นอีก ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการกฤษฏีกาได้มีหนังสือตอบกลับมาแล้วว่า
การสรรหาเลขาธิการคุรุสภา เลขาธิการ สกสค. และ ผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.นั้น
รมว.ศึกษาธิการสามารถดำเนินการได้

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า
คณะกรรมการสรรหาจะต้องวางหลักเกณฑ์และดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมกับทั้ง 3 ตำแหน่ง
เพื่อคืนความชอบธรรมให้แก่องค์กรเหล่านั้น อย่างไรก็ตามความจริงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน เพราะคำสั่ง ม.44
ระบุไว้ชัดเจนว่า ในกรณีที่รัฐมนตรีเห็นสมควร ดังนั้น ตนจะดูจังหวะเวลาเหมาะสม
อีกทั้งขณะนี้กำลังจะมีการแต่งตั้งโยกย้ายซี 10 ก็ต้องรอ ไม่ใช่ผสมโรงทุกอย่าง
และเวลานี้งานทุกอย่างก็เดินหน้าได้เพราะมีผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้ว ไม่ต้องรีบไปทุกอย่าง แต่ก็ไม่ใช่ช้าเกินไป

“เราต้องคืนความชอบธรรมให้องค์กรเหล่านั้น คุรุสภาเป็นสภาครูก็ควรได้คนที่ครูเคารพนับถือ ขณะที่
สกสค.เป็นหน่วยงานดูแลสวัสดิการ มีเงินในกองทุนจำนวนมาก ซึ่งที่ผ่านมาก็ถูกกล่าว
เรื่องการนำเงินกองทุนไปใช้ในทางไม่ชอบ จนเกิดปัญหา ก็ต้องการคนที่มีความเชี่ยวชาญการบริหารกองทุน หรือ
องค์การค้า ของ สกสค.ก็ควรได้คนที่ค้าขายเก่ง เป็นต้น เพราะฉะนั้นเราต้องได้คนไม่มีผลประโยชน์ คนใส ๆ
เข้ามา” รมว.ศึกษาธิการกล่าวและว่า ส่วนที่เกรงกันว่าอาจเกิดสุญญากาศในการทำงาน กรณีที่ ดร.พิษณุ ตุลสุข
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค.และผอ.องค์การค้าของ
สกสค.จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย. นั้น ไม่ต้องเป็นห่วง งานจะเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย
แม้กระทั่งตน ถ้าไม่อยู่ การบริหารจัดการก็ไม่เกิดสุญญากาศแน่นอน เพราะตนจะวางระบบที่ดีไว้

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560 เวลา 12.20 น.
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